



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมมือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอบรมตัวแทนสหกรณ์ เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปิดเสรีการค้าเมื่อเปิด AEC

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมตัวแทนสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนาตัวแทนสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญ ทั้งข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ โคนมและโคเนื้อ จากทั่วประเทศ กว่า ๔๐๐ คน ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ทำอย่างไรเกษตรกรไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์ FTA: เพื่อพัฒนาสู่การส่งออก” โดยมีนางสาวศิรินารถ ใจมั่น รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและนายอานวย ปะติเส ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวทางและนโยบายการส่งเสริมและแก้ปัญหาภาคการเกษตรของประเทศไทย” และยังมีหัวข้อเสวนาเกี่ยวกับการทำความรู้จัก FTA และการใช้ประโยชน์ เสวนาพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าเกษตรในตลาดอาเซียนและนอกอาเซียน การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปในความตกลง FTA และมุมมองของตัวแทนสหกรณ์ต่อ FTA

การจัดงานดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรของไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับการเปิดเสรีทางการค้า เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า แรงงานและทุนได้อย่างเสรี ทำให้มีการแข่งขันทางการค้าสูงขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่แต่ละประเทศสมาชิกมีการผลิตสินค้าที่คล้ายคลึงกัน ส่งผลให้เกษตรกรมีทั้งผู้ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ ซึ่งสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่เป็นผู้ผลิตสินค้าการเกษตรจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ข้อเสนอจากการเสวนาพบว่า เป้าหมายของการเปิด AEC เพื่อให้ทุกประเทศเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจของโลก ซึ่งภาครัฐมองเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์ในการก้าวสู่การเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สหกรณ์การเกษตรควรพัฒนาเรื่องของมาตรฐานการผลิตสินค้าการเกษตรให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะมาตรฐาน GAP เพื่อให้สินค้าการเกษตรของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น สำหรับแนวโน้มมูลค่าการส่งออกสินค้าประเภทอาหารเมื่อปี ๒๕๕๖ มีมูลค่า ๙ แสนล้านบาท แบ่งเป็นสินค้าเกษตรกว่า ๖ แสนบาท ส่งออกไปยังประเทศอาเซียน ๒๑ % ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด รองลงมาส่งไปยังญี่ปุ่น อเมริกา จีนและยุโรป นอกจากนี้ตลาดอาเซียนยังเป็นโอกาสดีสำหรับสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งประเทศไทยยังสามารถขยายการส่งออกสินค้า ปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศได้อีกจำนวนมาก และตลาดใหญ่อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ขณะเดียวกัน กระแสความนิยมของผู้บริโภคเริ่มหันมาใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ดังนั้น สินค้าหรืออาหารเพื่อสุขภาพและมีความปลอดภัย ก็ยังมีโอกาสที่จะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์ในตลาดอาเซียน เนื่องจากในแต่ละปีจะมีการกำหนดช่วงเวลาในการจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ หากสหกรณ์ใดมีความพร้อมก็สามารถเข้าร่วมในการแสดงสินค้าในประเทศต่าง ๆ ได้ โดยแต่ละสหกรณ์จะต้องเรียนรู้ถึงกลยุทธ์ในการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับในสินค้าการเกษตรของไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น